



## ข่าว – การประชุมคณะกรรมการ ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 187-10/2562

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 187-10/2562 ณ ห้องประชุมพิพิธสมบัติ ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ)

โดยมีคณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นอัตราร้อยละ 90 ประกอบด้วย ประธานในที่ประชุม (นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์) อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์) ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (นางวรรณภรณ์ เกตุทัต) ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (นายจารุพันธ์ จารโยภาส) ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (นายเอกชัย วงศ์วรกุล) ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ (นางสาวพจนนา สีมันตร นายสุนนต์ วัฒนะประเสริฐ นายมนู เสดะกลัมพ์) ที่ปรึกษาด้านบัญชี การเงินและงบประมาณ (นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์) และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นายสำรวย แดงด้วง) และผู้อำนวยการ ศ.ศ.ป. (นางอัมพวัน พิชาลัย) โดยมีวาระการประชุม อาทิ รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินผล องค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัด 4.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจและ พัฒนาการให้บริการ รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝ่ายทอใจ กิจกรรม “ครู พบ ครู” ศึกษาแลกเปลี่ยน งานหัตถกรรมในวัฒนธรรมพื้นถิ่นระหว่างไทย-เมียนมา การเข้าร่วมงาน Interior Lifestyle Tokyo ณ ประเทศญี่ปุ่น การดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (การจำหน่ายทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561 การตรวจสอบรายละเอียดพื้นที่สำหรับสำรองข้อมูลกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ แผนการดำเนินงานการประเมินผลองค์การมหาชน (ตัวชี้วัดประจำปี 2562) ในไตรมาสที่ 4) ขอความเห็นชอบร่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ศ.ศ.ป. รายงานแจ้งผลจาก ก.พ.ร. กรณีกำหนดหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการ ทบทวนร่างคำขอประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งาน Bangkok Craft Week 2020 ขอความเห็นชอบนำเงินทุนไปหาผลประโยชน์ตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ ศ.ศ.ป. ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน พร้อมข้อเสนอแนะของ สตง. ประจำปี 2561



ภาพการประชุม